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ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศูนย์สารสนเทศ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายพงศ์บุณย์  ปองทอง    การประธานกรรม  
๒. นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล    กรรมการ 
๓. นางฤชุกร  สิริโยธิน    กรรมการ 
๔. นายวิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์    กรรมการ 
๕. นายประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ์   กรรมการ 
๖. นางภัทรพร  วรทรัพย์    กรรมการ 
๗. นายรณรงค์  เส็งเอ่ียม    กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายภราดร  หอมแย้ม  รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (บริหาร)  
๒. นายปิยเกษตร สุขสถาน   ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการ 

    รองผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ )วิชาการ( 
๓. นางสาวรุจีวัลย์  ศิริวรรณ  หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและก ากับดูแลกิจการที่ดี 
๔. นางสาวสาวิตรี สิงห์วิจารณ์ เลขานุการผู้อ านวยการ อ.ส.พ. 
๕. นายวรัญญู สุขชัย  หัวหน้างานบัญชี 
๖. นายเอกพงษ ์ดวงค าแปง  นักบัญชี 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    ประธานกล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 

๑. กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๘๑๙.๒/๘๒๖๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
แจ้งผลการด าเนินงานประจ าปีของรัฐวิสาหกิจ ส าหรับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ประจ าปี ๒๕๖๑ โดยมีประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการคลัง สรุปได้ดังนี้ 
  ความเห็นของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
         )๑( อ.ส.พ. ควรวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานในอดีต เพ่ือน ามา
ปรับปรุงรูปแบบองค์กรให้เหมาะสมตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตลอดจนแผนการ
ปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อ.ส.พ. อาจจะพิจารณาจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เป็นผู้ศึกษาในเรื่องดังกล่าวเพ่ือมาสนับสนุนข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปรับปรุงรูปแบบองค์กร 

)๒( เนื่องจาก ... 



   2 
 

ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

    )๒( เนื่องจากนักวิจัยถือเป็นสายงานหลักขององค์กร อ.ส.พ. ควรเร่งด า เนินการแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนและการลาออกของบุคลากรด้านงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนศึกษาปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
ด้านสายงานวิชาการ ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการส าหรับบุคลากรด้านวิจัยเป็นการเฉพาะ เช่น ระบบอัตรา
เงินเดือน เส้นทางความก้าวหน้าทางสายอาชีพ สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ เป็นต้น อีกทั้งอาจพิจารณาการให้สิทธิแก่
นักวิจัยในการรับงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อประเทศและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของ
องค์กร ได้เช่นเดียวกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีอัตราก าลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถรักษาบุคลากรใหค้งอยู่กบัองค์กรได้อย่างยั่งยืน 
    )๓( เพ่ือการพัฒนา อ.ส.พ. ไปสู่การเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ.ส.พ. 
ควรเปรียบเทียบการด าเนินงานที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ )Benchmarking( เช่น ด้านวิชาการ ด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ระหว่าง อ.ส.พ. กับสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค เช่น สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ )Singapore 
Botanic Garden( ตลอดจนวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบกับการด าเนินงานดังกล่าวพร้อมทั้งน ามาปรับปรุงและ
ก าหนดแผนพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้ อ.ส.พ. มีมาตรฐานสามารถเทียบเคียงกับสวนพฤกษศาสตร์อื่นในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรก าหนดไว้ 
    ความเห็นของกระทรวงการคลัง 
    )๑(  การบริหารแผนลงทุนประจ าปีบัญชี ๒๕๖๑ ของ อ.ส.พ. มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ต่ า
กว่าเป้าหมายมาก ทั้งในส่วนของผลการเบิกจ่ายในภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีและความสามารถในการเบิกจ่าย
ตามแผนการเบิกจ่ายในรายไตรมาส ดังนั้น คณะกรรมการและผู้บริหารของ อ.ส.พ. ควรก ากับและติดตามผลการ
เบิกจ่ายงบลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายทั้งภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี
และความสามารถในการเบิกจ่ายงบลงทุนในการประเมินผู้บริหารสูงสุดของ อ.ส.พ. โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนของ
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกรอบการลงทุนของ อ.ส.พ. และควรให้มีการประเมินเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนเพ่ือใช้
ประกอบการสรรหากรรมการ อ.ส.พ. ด้วย 
   )๒( อ.ส.พ. ควรปรับปรุงการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับ
กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงควรบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรมากยิ่งขึ้น 
   )๓( อ.ส.พ. มีผลการประเมินด้านการบริหารจัดการองค์กรในส่วนของการบริหารความเสี่ยง 
การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการสารสนเทศและดิิจิทัล และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ระดับคะแนนต่ า
กว่า ๓.๐๐๐๐ คะแนน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัลที่มีคะแนนต่ าที่สุดอยู่ที่
ระดับ ๒.๔๒๐๗ คะแนน ดังนั้น อ.ส.พ. จึงควรให้ความส าคัญในการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรอย่างจริงจัง 
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนที่ยังขาดหรือเป็นจุดอ่อน โดยผู้บริหารระดับสูงของ อ.ส.พ. ยังคงต้องให้ความส าคัญและ
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร )โครงการพ่ีเลี้ยง( ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และ
ควรมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้องค์กรสามารถพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรในทุกด้านให้ได้มาตรฐานต่อไป 
      ดังนั้น การทบทวนยุทธศาสตร์องค์กรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนการ
ปฏิรูป แผนปฏิบัติการประจ าปี ฯลฯ อ.ส.พ.ควรต้องน าความเห็น ข้อสังเกตและข้อแนะน าดังกล่าวไปพิจารณา
ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของ อ.ส.พ.ด้วย   

มติที่ประชุม ... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

       มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้องค์การท าการวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละด้านตาม
ข้อสังเกต สรุปน าเสนอให้คณะอนุกรรมการ ฯ คณะต่างๆ ไดท้ราบและพิจารณารวมทั้งขอให้  

๑. คณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร พิจารณาติดตามการทบทวนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับประเด็นข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง  

๒. คณะอนุกรรมการประเมินผลผู้บริหารระดับสูง พิจารณาเพ่ือการปรับตัวชี้วัด 
๓. คณะอนุกรรมการวิชาการได้พิจารณา ศึกษาเพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับกรณีปัญหาและเรื่อง

ความก้าวหน้าในสายงานด้านวิชาการวิจัย 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
      ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   
ครั้งที่ ๑/๑๕๖๒ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เพ่ือพิจารณารายงานการประชุมฉบับรอรับรองโดยทางไปรษณีย์อิเล็ก
ทอนิกส ์)board61.qsbg@gmail.com) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมพิจารณาและมีข้อแก้ไขดังนี้ 
      หน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๑๔ แก้ไขความว่า “การด าเนินงานยุทธ์ศาสตร์ ๒๐ ปี” เป็นความว่า “ตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

หน้าที่ ๑๖ บรรทัดที่ ๒๙ แก้ไขความว่า “รองผู้อ านวยการ )บริหาร( เป็นความว่า “รอง
ผู้อ านวยการ )วิชาการ)” 

หน้าที่ ๑๗ บรรทัดที่ ๒๒ ตัดข้อความว่า “โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม” ออก 
หน้าที่ ๑๘ ขอให้เพ่ิมความต่อไปนี้ “ทั้งนี้ คณะกรรมการ อ.ส.พ.  เห็นชอบรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการ สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ อ.ส.พ. 
เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป” 

ให้เพ่ิมข้อความ “ทั้งนี้ให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด”  ไว้ต่อท้ายมติที่
ประชุมในเรื่องที่พิจารณาในแต่ละเรื่อง 

      มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามท่ีได้มีการแก้ไข   

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑ ขอความเห็นชอบการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ๒๕๖๑ 
 นายภราดรฯ )รองฝ่ายบริหาร( รายงานว่า ได้น าเสนอขอความเห็นชอบการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี ๒๕๖๑ ในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.พ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมือ่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และที่ประชุม
มีมติให้น าเข้าอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหารพิจารณา ซึ่งได้น าเสนอแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่าน
มาจึงเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 องค์การฯ มีก าไรสุทธิเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐.๒๒ บาท 
ด าเนินการจัดสรรเพ่ือส่งคืนคลังตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ )มาตรา ๓๖( ในอัตรา
ร้อยละ ๒๐ เป็นจ านวน ๘,๓๙๖,๗๔๖.๐๔ บาท แล้วจะคงเหลือเงินจ านวน ๓๓,๕๘๖,๙๘๔.๑๘ บาท เสนอขอความ
เห็นชอบจัดสรรเป็นสองส่วนคือ 
 

๑. จัดสรรเป็น ... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

      ๑. จัดสรรเป็นเงินส ารองธรรมดา จ านวน ๔,๑๙๘,๓๗๓.๐๓ บาท ตั้งไว้เผื่อขาด ตามมาตร ๙ 
      ๒. จัดสรรเป็นเงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ จ านวน ๒๙,๓๘๘,๖๑๑.๑๕ บาท เพื่อการลงทุนตาม
แผนงานในอนาคตโดยจะน ารวมกับเงินส ารองเพ่ือขยายกิจการที่ได้ตั้งไว้ในปีก่อนๆ  

นายณพงศ์ ฯ )กรรมการ(  ขอทราบเหตุผลว่าเหตุใดจึงเสนอจัดสรรเข้าในสองส่วนนี้ โดยไม่มี
การส ารองไว้ในส่วนอ่ืน ๆ และใช้เกณฑ์ใดเป็นการแบ่ง  เนื่องจากบอร์ดต้องพิจารณาเห็นชอบจึงจ าเป็นต้องมีเหตุผล
มาอธิบาย 

นายภราดร ฯ )รองบริหาร( รายงานว่า เนื่องจากตามมาตรา ๙  เงินส ารองของ อสพ.
ประกอบด้วยเงินส ารองธรรมดาซึ่งตั้งไว้เผื่อขาดเงิน ส ารองเพ่ือไถ่ถอนหนี้ เงินส ารองเพ่ือขยายกิจการ และเงินส ารอง
อ่ืน ๆ เพ่ือความประสงค์แต่ละอย่างโดยเฉพาะตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กรณีส ารองธรรมดาด าเนินการ
ตามแนวทางตามกฎหมายแพ่งฯ กรณีส ารองเพ่ือขยายกิจการเพ่ือไว้เป็นเงินลงทุนขององค์การ ส่วนส ารองอ่ืน
เนื่องจากยังไม่มีกรณีต้องด าเนินการ 

นายวิษณุ ฯ )กรรมการ(  แนะน าว่า ผอ.อ.ส.พ.จะต้องไปจ าแนกประเภทของการใช้เงินส ารอง
ธรรมดาว่าจะมีกรณีใดบ้างเช่น น าไปใช้กรณีขาดทุน หรือน าไปจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ชัดเจน 

นางฤชุกร ฯ )กรรมการ(  มีข้อสังเกตจากความในกฎหมายที่ว่า ตามแต่คณะกรรมการจะ
เห็นสมควร โดยเงินส ารองจะน าออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะให้คณะกรรมการอนุมัติหรือ
เห็นสมควร ต้องอิงตามคณะกรรมการชุดเดิมหรือต้องมาก าหนดกรอบกันใหม่ในคณะกรรมการชุดปัจจุบัน 

นายภราดร ฯ )รองบริหาร( รายงานเพ่ิมเติมว่า เงินส ารองที่จัดสรรไว้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
เดิมคณะกรรมการฯ ให้องค์การฯ ไปออกข้อบังคับการใช้จ่าย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ประธานฯ แนะน าว่า ระเบียบต้องออกโดย ผอ.อ.ส.พ. ส่วนข้อบังคับออกโดยคณะกรรมการ ฯ 
ให้กลับไปตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าเป็นเรื่องออกระเบียบก็ให้ ผอ.อ.ส.พ.ไปก าหนดระเบียบแล้วน ามาแจ้งเพื่อทราบ 
แต่ถ้าเป็นอ านาจคณะกรรมการ ก าหนดเฉพาะวัตถุประสงค์ใช่หรือไม่ ถ้าก าหนดเฉพาะวัตถุประสงค์ก็ให้เสนอเฉพาะ
วัตถุประสงค์มา แต่ต้องผ่านการกลั่นกรองของอนุกฎหมายให้เรียบร้อยก่อน เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบ
วัตถุประสงค์แล้วด าเนินการจัดท าระเบียบรองรับได้เลย 

นายวรัญญูฯ )หัวหน้างานบัญชี( รายงานให้ทราบเกี่ยวกับสัดส่วนในการจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี จ านวน ๔๑,๙๘๓,๗๓๐.๒๒ บาท เท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์ จัดสรรออกเป็นทั้งหมด ๓ รายการ เป็นการ
จัดสรรน าส่งคลัง ตาม มาตรา ๓๖ ร้อยละ ๒๐ จ านวน ๘,๓๙๖,๗๔๖.๐๔ บาท จัดสรรเป็นเงินส ารองธรรมดา ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๐๒ ร้อยละ ๑๐ จ านวน ๔,๑๙๘,๓๗๓.๐๓ บาท และจัดสรรเพ่ือ
ขยายกิจการ ร้อยละ ๗๐ จ านวน ๒๙,๓๘๘,๖๑๑.๑๕ บาท 

นายณพงศ์ ฯ )กรรมการ( เสนอแนะว่าฝ่ายบริหารควรจะพิจารณาการส ารองไว้ในรายการใด 
จะมีประโยชน์ มากกว่ากัน สถานะภาพองค์การเป็นอย่างไร จ าเป็นต้องส ารองเผื่อขาดอย่างไร การน าเงินไปลงทุนจะ
เกิดประโยชน์มากกว่าหรือไม่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ต้องเสนอคณะกรรมการให้ครบถ้วน 

ประธาน ฯ เห็นว่าเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการ อ.ส.พ. มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินส ารอง
ธรรมดาเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ มาโดยตลอด เจ้าหน้าที่ก็ด าเนินการจัดสรรเงินไว้เต็มวงเงินก็เพ่ือแสดงความมั่นคง
ขององค์การ ฯ จึงขอให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาว่าสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินได้หรือไม่ ให้น ามาเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือองค์กรจะได้มีเงินมาลงทุน  ให้น าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารอีกครั้งว่าจะกันเป็นเงิน
ส ารองธรรมดา หรือเงินส ารองอ่ืน ไว้กี่เปอร์เซ็นต์พร้อมทั้งต้องมีเหตุผลประกอบด้วย 

นางภัทรพร ... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

นางภัทรพร ฯ )กรรมการ(  ให้ความเห็นว่า ไม่มีการก าหนดตายตัวว่าต้องกันเงินอย่างไรไว้อย่าง
ชัดเจน แต่จะขึ้นอยู่กับองค์กรว่าจะส ารองไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดจ านวนเท่าไหร่ แต่ต้องโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ และแนะน าให้ตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งว่ามีกฎหมายก าหนดให้ตั้งวงเงินเท่าไหร่หรือไม ่

    มติที่ประชุม  มอบหมายให้ ผอ.อ.ส.พ.น าเรื่องเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ
บริหารอีกครั้ง พิจารณาตามข้อเสนอแนะของกรรมการ โดยให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด  

 ๓.๒ ขอความเห็นชอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ๒๕๖๑ ให้กับพนักงานระดับต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักขึ้นไป (ลับ) 
        ประชุมเฉพาะคณะกรรมการ อ.ส.พ. 

 มติที่ประชุม วาระลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑ รายงานฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ เมษายน ๒๕๖๒ 
           นายภราดร ฯ )รองบริหาร( รายงานให้ที่ประชุมทราบ   

      ฐานะทางการเงินขององค์การฯ 
        แสดงในรายงานสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุน 

สินทรัพย์ รวมทั้ งสิ้น ๘๑๙.๒๓๓ ล้านบาท )ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์         
ไม่หมุนเวียน( 

หนี้สินและส่วนของทุน จ านวนรวม ๘๑๙.๒๓๓ ล้านบาท ประกอบด้วย 
หนี้สิน  จ านวน ๕๓๗.๘๖๔ ล้านบาท )รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนในรายการรายได้          

เงินอุดหนุนรอการรับรู้ ซึ่งหมายถึง ทรัพย์สินขององค์การฯ รวมอยู่ด้วยจ านวน ๓๖๗.๓๑๐ ล้านบาท(   
ส่วนของทุน จ านวน ๒๘๑.๓๖๙ ล้านบาท ประกอบด้วย ทุน ๗๐ ล้านบาท ก าไรสะสม 

จัดสรรแล้ว ๑๑๘.๐๐๐ ล้านบาท )ปี ๒๕๖๑ รอส่งคลังตาม พรบ. จ านวน ๘.๓๙๖ ล้านบาท( ก าไรสะสม ยังไม่ได้
จัดสรร ๙๓.๓๖๘ ล้านบาท )รอส่งคืนคลัง ๗๑.๔๒๒ ล้านบาท( 

งบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 
       องค์การมีรายได้รวม ๑๔๑.๖๔๐ ล้านบาท เป็นรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล จ านวน 
๑๑๓.๓๙๕ ล้านบาท และรายได้จากการประกอบกิจการ ๒๘.๒๔๔ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม ๑๒๙.๐๓๓ ล้านบาท 
       ผลประกอบการระหว่างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ มีก าไรจ านวน ๐.๒๗๗  ล้านบาท  
       ผลประกอบการสะสมรวม ณ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีก าไรรวมจ านวน ๑๒.๖๐๗ ล้านบาท
ลดลงจากปีก่อนจ านวน ๕.๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ )๒๙.๘๖( 

   ที่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะ 
๑. ขอให้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงิน ทั้งด้านก าไรขาดทุนลดเพ่ิมเพราะอะไร ที่มา

ของรายได้  และการเปรียบเทียบกับแนวโน้มที่ผ่านมา เป้าหมายที่ต้องการ 
๒. การน าเสนอเปรียบเทียบในรูปแบบของกราฟฟิก 

๔.๒ รายงาน ... 
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   ๔.๒ รายงานผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   นายภราดรฯ )รองบริหาร( รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อ.ส.พ. ได้รับงบประมาณประจ าปี 
๒๕๖๒ จ านวน ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย หมวดเงินอุดหนุน จ านวน ๑๙๓,๒๙๓,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบ
รายจ่ายประจ าจ านวน ๑๑๔,๑๕๘,๐๐๐ บาท และงบเงินโครงการต่างๆ จ านวน ๗๙,๑๓๕,๐๐๐  บาท และหมวด
เงินงบลงทุน จ านวน ๔๔,๐๖๕,๒๐๐  บาท 
   ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ ณ สิ้นเดือน เมษายน 
๒๕๖๒ งบประมาณได้รับทั้งหมด ๒๓๗,๓๕๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  ๑๐๖,๑๑๗,๖๖๖.๒๙ บาท ยอดคงเหลือ  
๑๓๑,๒๔๑,๓๓๔.๗๑  บาท รายละเอียดดังนี้ 
 

รายการ งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ 
งบอุดหนุน  ๑๙๓,๒๙๓,๐๐๐   ๙๑,๗๘๕,๖๘๒.๐๘  ๑๐๑,๕๐๗,๓๑๗.๙๒   
งบลงทุน ๔๔,๐๖๕,๒๐๐ ๑๔,๓๙๑,๙๘๔.๒๑ ๒๙,๖๗๓,๒๑๕.๗๙ 

ผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบมาตรการภาครัฐ ถึงไตรมาสที่ ๓ 

รายการ 
มาตรการไตรมาสที่ ๓  

ร้อยละ 
ผลด าเนินการเบิกจ่าย  

ร้อยละ 
ผลต่าง 
ร้อยละ 

ภาพรวม ๗๗ 
)๑๘๒.๗๗ ลบ.( 

๔๗.๓๕ 
)๑๑๒.๓๘ ลบ.( 

๒๙.๖๕ 
)๗๐.๓๙ ลบ.( 

งบอุดหนุน ๘๐ 
)๑๕๔.๖๓ ลบ.( 

๔๗.๔๙ 
)๙๑.๗๙ ลบ.( 

๓๒.๕๑ 
)๖๒.๘๔ ลบ.( 

งบลงทุน ๖๕ 
)๒๘.๖๔ ลบ.( 

๓๒.๖๖ 
)๑๔.๓๙ ลบ.( 

๓๒.๓๔ 
)๑๔.๒๕ ลบ.( 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา 
งบอุดหนุน  ประชุมและเร่งรัดผู้ควบคุมและก ากับดูแล )ผอ.ส านัก( ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ คือ  

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑  มุ่งเป็นแหล่งอนุรักษ์และส ารองพันธุกรรมพืชนอกถ่ินที่อยู่ของประเทศ 
)สนพ.( งบประมาณได้รับ ๓๓.๖๙ ลบ. เบิกจ่ายและระหว่างด าเนินการ ๑๘.๕๐ ลบ. คงเหลือ ๑๕.๑๙ ลบ. 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๒  สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ 
)สนว.( งบประมาณได้รับ ๑๔.๙๖ ลบ. เบิกจ่ายและระหว่างด าเนินการ ๑๐.๖๔ ลบ. คงเหลือ ๔.๓๓ ลบ. 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เร่งรัดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
)สนส.( งบประมาณได้รับ ๑๗.๔๑ ลบ. เบิกจ่ายและระหว่างด าเนินการ ๗.๕๔ ลบ. คงเหลือ ๙.๘๗ ลบ. 
                  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการองค์กรมีมาตรฐานรองรับการเข้า
สู่ Thailand 4.0 (สนบ.( )เป็นรายจ่ายประจ า และโครงการทางบริหาร( งบประมาณได้รับ ๑๗๑.๔๙ ลบ. เบิกจ่าย
และระหว่างด าเนินการ ๑๑๐.๔๙ ลบ. คงเหลือ ๖๑.๐๐ ลบ. 

งบลงทุน  จ านวน ๒๐ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๑๓ รายการ คงเหลือ ๗ รายการ รวม
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๙,๖๗๓,๒๑๕.๗๙ บาท  

๑( ระหว่าง ... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

   ๑( ระหว่างการเบิกจ่าย ๔  รายการ จ านวนเงิน ๑๘,๔๔๑,๔๒๑.๒๑ บาท อยู่ระหว่างการ
ส่งงานและตรวจรับ คาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งจะท าให้ผลการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 
๓ เป็นเงิน ๓๒,๘๓๓,๔๗๕.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๑ 
   ๒( ระหว่างงวดงานตามสัญญา ๑ รายการ จ านวนเงิน ๕,๗๙๙,๕๐๐ บาท 
   ปัญหาอุปสรรค ค่าจ้างออกแบบเรือนกระจก เพ่ิงเริ่มท าสัญญาเมื่อ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ แบ่งจ่าย ๖ งวดงานตาม TOR (๒๔๐ วัน( และโดยที่องค์การใช้ระยะเวลาใน
การจัดท า TOR ค่อนข้างนาน เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต้องหารือหน่วยงานภายใน  จึงท าให้งานเข้าสู่กระบวนการ   
จัดจ้างล่าช้า ส่งผลให้การท าสัญญาล่าช้า 

แนวทางแก้ไข บริหารสัญญาอย่างเข้มงวด และเร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่าย รวมถึง 
รายงานไปยังหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือขอกันเงินเหลื่อมปี 
   ๓( รอลงนามสัญญา ๑  รายการ จ านวนเงิน ๓๔๕,๐๐๐ บาท 
   ปัญหาอุปสรรค การจัดจ้างระบบสายล่อฟ้า ต้องเว้นระยะเวลาในการอุทธรณ์ ซึ่งจะครบ
ในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๒ นัดลงนามในสัญญา ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๒ ก าหนดแล้วเสร็จ ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๒ 
   แนวทางแก้ไข บริหารสัญญาอย่างเข้มงวด และเร่งรัดการด าเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายในสิงหาคม ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ 
   ๔( ระหว่างการจัดหา )วิธีคัดเลือก( ๑ รายการ จ านวนเงิน  ๓,๘๒๙,๔๐๐ บาท 
   ปัญหาอุปสรรค องค์การประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ จึงใช้วิธีคัดเลือก กรณีที่
การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดจะสามารถท าสัญญาได้ภาย ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ แบ่งจ่าย ๒ งวด 
)๑๒๐ วัน( 
   แนวทางแก้ไข บริหารสัญญาอย่างเข้มงวด ปรับแผนการท างาน และเร่งรัดการด าเนินงาน
และเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ 
   ๕( ระหว่างพิจารณาใช้เงินเหลือจ่าย จ านวนเงิน ๑,๒๕๗,๘๙๔.๕๘ บาท ส่วนใหญ่จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน และไม่ได้รับงบประมาณ จะด าเนินการจัดซื้อภายในไตรมาสที่ ๓ และ คาดว่าจะ
เบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๔ 

   ที่ประชุม รับทราบและมีข้อเสนอแนะ  
   ๑. ขอให้มีการเร่งรัดด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร็ว ให้เป็นไปตามมาตราการการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจด้วย โดยค านึงถึงระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ๒. งบลงทุน ถ้าไม่ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ ต่อไปจะไม่สามารถที่จะกันแบบไม่มีหนี้
ได้อีกต่อไป 

            ๔.๓ รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
         ๔.๓.๑ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
   นายภราดรฯ )รองบริหาร( รายงานเพ่ิมเติม กรณีการเข้าหารือกับส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติคณะกรรมการ อ.ส.พ. ประเด็นเรื่องการเขียนรายงานที่มีข้อความว่า “ข้อสรุปของ
ส านักงานตรวจสอบเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี       
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้องค์การสวน       
พฤกษศาสตร์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง”       ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้    

ทราบว่าเป็น ... 



   8 
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ทราบว่าเป็นการรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งข้อความในรายงานเป็นไปตามแบบมาตรฐานของ
รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ ซึ่งน ามาใช้ในการเขียนรายงานขององค์การ ฯ ตั้งแต่ปีบัญชี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

กรณีการประชุมปิดการตรวจ ผอ.สตง. แจ้งว่าเนื่องจากในปี ๒๕๖๑ มีก าหนดระยะเวลา
ในการสอบงบการเงินของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทันก าหนดเวลาตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ๒๕๖๑  ท าให้ 
สตง.เร่งเข้าตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาจึงไม่ได้จัดให้มีการประชุม ประกอบกับงบปี 
๒๕๖๑ ไม่มีข้อสังเกตในงบการเงิน แต่ทั้งนี้หากองค์การประสงค์จะเชิญทาง สตง. เข้าร่วมประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการตรวจสอบองค์การ ฯ อย่างเช่นทุกปี สตง.ก็ยินดีเข้าร่วมประชุม 
   นางฤชุกร ฯ )กรรมการ( ให้ความเห็นโดยมีข้อสังเกตว่า โดยปกติคณะกรรมการตรวจสอบ
จะมีการหารือ สตง.รวมทั้งฝ่ายบริหาร อ.ส.พ. จากประเด็นที่ สตง. ได้มีความเห็นและกรรมการ ฯ มีข้อสงสัย  ก็เป็น
การเริ่มต้นที่ดีที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้พบ สตง. ส าหรับในวันที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้พิจารณา
เรื่องแผนตรวจการสอบ ซ่ึงแผนปีใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ได้ให้ทบทวน ประกอบกับทางส่วนงานตรวจสอบแจ้งว่าขาดคนก็
ได้เสนอแนะให้จัดล าดับความส าคัญ ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบ เรื่องใดมีการควบคุมที่ดีแล้วก็ลดและไป
ด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญ ส่วนเรื่องอัตราก าลังเป็นเรื่องภายในก็ให้ไปหารือกับฝ่ายบริหารให้ชัดเจน 

   ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๓.๒ การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
นายภราดร ฯ )รองบริหาร( รายงานการประชุมหารือในคณะคณะกรรมการกิจการ

สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์  
ยังไมม่ีเรื่องเสนอคณะกรรมการองค์การฯ เพ่ือพิจารณา 

   ที่ประชุม รับทราบ 

   ๔.๓.๓. การประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร  
   นายวิษณุ ฯ )กรรมการ( รายงานให้ที่ประชุมทราบว่ามีการเสนอเรื่องมาพิจารณาใน
คณะอนุกรรมการฯ หลายเรื่อง สรุปเรื่องที่ส าคัญได้แก่ เรื่องการก าหนดวิสัยทัศน์ เรื่องแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการ
เขียนถึงงานที่ท าโดยยังไม่ใช่ยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันวิสัยทัศน์ ได้แจ้งองค์การฯ แล้วว่าให้จัด Work shop แล้วจะมา
ช่วยอธิบายให้  ที่ประชุมมีการน าเสนอเรื่องกฎบัตรซึ่งได้ขอให้ตรวจสอบอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนก่อน เรื่องจัดสรร
ก าไรสุทธิได้เสนอมาแล้ว และเรื่องที่ส าคัญในการประชุมอีกเรื่องคือเรื่องการศึกษาทิศทางขององค์กร ซึ่งปรึกษา
ได้มารายงานสรุปโดยมีประเด็นที่ให้ต้องเลือกว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือจะเป็นองค์การมหาชน โดยสุดท้ายที่ปรึกษา
ไปเอาผลโหวตมาสรุป ซึ่งผลโหวตออกมาว่าต้องการเป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้อง เพราะจะต้องศึกษา
รูปแบบกับความเหมาะสมกับภาระกิจจริง ๆ ขององค์การ จึงขอให้ที่ปรึกษากลับไปทบทวน   นอกจากนั้นมีเรื่องการ
ขอเปิดบัญชีใหม่ เพ่ือรับเงินค่าก่อสร้างห้องน้ า ได้ให้ท่านอัยการไปตรวจสอบว่าจะต้องเปิดในบัญชีชื่ออะไร ซ่ึงได้มี
การพิจารณาร่วมกันว่าควรต้องแก้ไขข้อบังคับเงินรายได้ขององค์การ และประกอบกับองค์การ มีประเด็นปัญหาใน
เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายหลายเรื่องจึงเห็นควรให้มีการตั้งคณะท างานด้านกฎหมายขึ้นเพ่ือช่วยงานหรือให้ความเห็น
ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ ขององค์การ 

    ทีป่ระชุม รับทราบ 

๔.๓.๔ รายงาน... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

   ๔.๓.๔. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ 
   นายปิยเกษตร ฯ )รก.รองวิชาการ( รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องที่ ได้ประชุมใน
คณะอนุกรรมการฯ ได้แก่เรื่อง การปรับปรุงกฎระเบียบการจัดการพันธุ์ไม้มีชีวิต การพัฒนาอัตลักษณ์แต่ละสวนให้มี
ความโดดเด่น การแก้ปัญหาบุคลากร เรื่องความร่วมมือทางวิชาการ การท า MOU กับต่างประเทศและการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ เรื่องโครงการจัดตั้งสวนสาขาที่พังงา , ขอนแก่น และแม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาในคณะอนุกรรมการวิชาการ ยังไม่มีเรื่องเสนอคณะกรรมการองค์การฯ เพ่ือพิจารณา 

   ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๕.๑ ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับระเบียบองค์การฯ 
และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานขององค์การฯ เกี่ยวกับกฎหมาย 
       นายภราดร ฯ )รองบริหาร( น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาปรับปรุง ข้อบังคับ ระเบียบองค์การ ฯ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานขององค์ การฯ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ทั้งนี้สืบเนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการบริหาร ได้มีข้อเสนอแนะว่าเนื่องจาก
องค์การมีทั้งเรื่องการพัฒนาแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่ทันสมัยและยังมีปัญหาการวินิจฉัยตีความ
ข้อกฎหมาย และการเสนอความเห็น จึงเห็นว่าควรจะต้องมีการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปรับปรุงข้อกฎหมาย และ
การวินิจฉัยข้อกฎหมาย รายชื่อปรากฏตามร่างค าสั่งแต่งตั้งแนบวาระการประชุม โดยให้คณะอนุกรรมการฯ มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์การ ฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

๒. พิจารณา วินิจฉัย ให้ความเห็นข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการ หรือแก้ไขปัญหากรณี
ต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยข้อกฎหมายทั้งภายใน และภายนอกองค์การ ฯ ที่มีอยู่หรืออาจเกิดมีขึ้นเพ่ือเป็นแนวทาง
ด าเนินการแก้ไข หรือป้องกันและเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 

๓. เรียกให้เจ้าหน้าที่ อ.ส.พ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารหรือ
ข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาของอนุกรรมการ 
        ที่ประชุมได้พิจารณาและมีความเห็นว่าองค์การฯ ควรที่จะต้องมีการระบุปัญหาที่จ าเป็น
จะต้องน าเสนอให้พิจารณาว่ามีเรื่องใดบ้าง และระเบียบข้อบังคับใดที่จะต้องพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข โดยเรื่องใด
เป็นเรื่องบริหารฝ่ายบริหารก็ต้องพิจารณาด าเนินการ เรื่องใดต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา ฝ่าย
กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องจัดเตรียมข้อมูลและยกร่างน าเสนอไว้ให้พิจารณา คณะอนุกรรมการฯ ไม่ใช่
ผู้จัดท าองค์การฯ ต้องเป็นผู้จัดท า และให้ไปตรวจสอบว่ากรณีเป็นเรื่องการบริหาร สามารถแต่งตั้งเป็นคณะท างาน
โดยองค์การฯ ได้หรือไม่และจ่ายเบี้ยประชุมได้หรือไม่ ขอให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 

มติที่ประชุมพิจารณา ให้ ผอ.อ.ส.พ.พิจารณาตรวจสอบวิธีการแต่งตั้งและหลักเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนอีกครั้ง และขอให้ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนด 

 

๕.๒ ขออนุมัติ ... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

      ๕.๒ ขออนุมัติเปิดบัญชีเงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุนโครงการ 
ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย(ทุ่งทะเลหลวง) 

นายภราดร ฯ )รองบริหาร( น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจาณา สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการเที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพ่ือ
โครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษ ศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง( วงเงินทั้งหมด 
๕๔๙,๙๕๕ บาท โดยผู้สนับสนุนมีความประสงค์ให้ อ.ส.พ. เปิดบัญชีใหม่โดยเฉพาะ ชื่อบัญชี “เงินอุดหนุนโครงการ
ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง(” เพ่ือโอนเงินเข้าบัญชี
ดังกล่าวให้ อ.ส.พ. แต่เนื่องจาก อ.ส.พ. มีข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ก าหนดให้องค์การฯ เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินรายได้องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์” เพ่ือรับเงินรายได้ตามข้อ ๗ และให้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทประจ าได้อีกหนึ่งบัญชีเพ่ือการ
บริหารเงินรายได้ให้เกิดดอกผล และก าหนดให้สวนสาขาเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทออม
ทรัพย์ชื่อบัญชี "เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์...ชื่อสวนสาขา...” เพ่ือรับเงินรายได้ตามข้อ ๗ โดยหากมีความ
จ าเป็นต้องเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ิมเติม หรือนอกเหนือจากวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ อ.ส.พ.ก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงได้น าเสนอในคณะอนุกรรมการก ากับดูแลการ
บริหารเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการองค์การฯ พิจารณาเห็นชอบให้เปิด
บัญชีดังกล่าว โดยใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการก่อสร้างห้องน้ า 
ส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่าสุโขทัย )ทุ่งทะเลหลวง(”  

       ที่ประชุมได้พิจารณาข้อกฎหมายตามข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วยเงินรายได้ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วจึงเห็นชอบ และขอให้องค์การฯ พิจารณาน าเสนอการปรับปรุงข้อบังคับดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป
ด้วย 
         มติที่ประชุมพิจารณา  เห็นชอบให้เปิดบัญชี "เงินรายได้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประเภท
เงินอุดหนุนโครงการก่อสร้างห้องน้ าส าหรับบริการนักท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่าสุโขทัย  )ท่ิงทะเล
หลวง(” ตามท่ีเสนอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนด 

 ๕.๓ ขอความเห็นชอบ(ร่าง)กฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการ 
 นายประสิทธิ์ ฯ )กรรมการ(   น าเสนอว่า ตามที่คณะกรรมการ อ.ส.พ. ได้มีมติแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการวิชาการขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านวิชาการเป็นไปตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เพ่ือ เพ่ิม
ศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และผลักดันงานวิชาการให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง แล้ว
นั้น ด้วยตามเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บทบาทและการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ อ.ส.พ. การส่งเสริมให้องค์กรมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้จัดให้มีการจัดท ากฎบัตรที่ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติที่ดีได้ มาตรฐาน
ส าหรับคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่ชัดเจน คณะอนุกรรมการวิชาการ จึงได้จัดท ากฎบัตรเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การฯ ตามรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เสนอต่อคณะกรรมการอ.ส.พ. เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ หากที่ประชุมเห็นชอบจะได้น าเสนอประธานคณะกรรมการ อ.ส.พ. โปรดลงนามต่อไป 

   มติที่ประชุมพิจารณา เห็นชอบกฎบัตรคณะอนุกรรมการวิชาการ  

ระเบียบวาระ ... 
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ฉบบัรับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวนัที่ ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
  ๖.๑ ก าหนดนัดหมายการประชุม 
  ที่ประชุมก าหนดนัดหมายการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
 
 
 
 
 

        
 )นางสาวสาวิตรี  สิงห์วิจารณ์(                  )นางสาวรุจีวัลย์  ศิริวรรณ( 
เลขานุการผู้อ านวยการ อสพ.    หัวหน้าส่วนคณะกรรมการและก ากับดูแลกิจการที่ดี 
  ผู้จดรายงานการประชุม                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

           
         )นายรณรงค์  เส็งเอ่ียม( 
ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 


